



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต”
(Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายมณฑิเตอร์ ทักษณา สาธารณสุขอำเภอวังทอง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความ มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมณฑิเตอร์ ทักษณา)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง



ประกาศเจตนารมณ์

การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายมณฑิเตอร์ ทักษณา ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอวังทอง พร้อมคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ขอแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
มีธรรมาภิบาลสำหรับหน่วยงาน ผู้ส่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพื่อเป็นแนวทางให้
บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เพื่อให้เกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว เกิดผลไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงวาง
แนวทางดำเนินการไว้ ดังต่อไปนี้

๑. สร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในด้านการจัดซื้อ จัดหา และการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
๒. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการรับหรือไม่รับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ
ของขวัญ ของบริจาคม และบริการอื่นใด ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
๔. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยา
๕. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา รวมทั้งการ
คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ที่มีประโยชน์
ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
๖. กำหนดให้มีแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทและผู้แทนจำหน่าย

สาธารณสุขอำเภอวังทอง จะดำเนินการในเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมา ด้วยความเที่ยงตรง
โปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมณฑิเตอร์ ทักษณา)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง



ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าราชกร ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็น การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน การติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชกร ลูกจ้าง พนักงาน และ บุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิด การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชกร ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนต์เกียรติ ทักษณา)
สาธารณสุขอำเภอวังทอง